
 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง 
  ***************************** 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู วงศ์อ้ัว ประธานสภาฯ นายบุญชู วงศ์อ้ัว  
2 นายแถว เขื่อนไชย รองประธานสภาฯ นายแถว เขื่อนไชย  
3 นายสุพจน์ พรมลา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ต.กุดผึ้ง นายสุพจน์ พรมลา  
4 นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต.หมู่ที่ 5 ต.กุดผึ้ง นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา  
5 นายสาโรช สาวิสัย ส.อบต.หมู่ที่ 6 ต.กุดผึ้ง นายสาโรช สาวิสัย  
6 นายบุญหลอม อินทฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ต.กุดผึ้ง นายบุญหลอม อินทฤทธิ์  
7 นายคำพร โพธิ์จันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ต.กุดผึ้ง นายคำพร โพธิ์จันทร์  
8 นายอาทิตย์ กองดี ส.อบต.หมู่ที่ 1 ต.สุวรรณคูหา นายอาทิตย์ กองดี  
9 นายคำเพียน สุพรมอินทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ต.สุวรรณคูหา นายคำเพียน สุพรมอินทร์  

10 นางกุสุมาพร กลางแม ส.อบต.หมู่ที่ 5 ต.สุวรรณคูหา นางกุสุมาพร กลางแม  
11 นางสายชล แคนติ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ต.สุวรรณคูหา นางสายชล แคนติ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย เมืองคุณ นายก อบต.กุดผึ้ง นายวิชัย เมืองคุณ  
2 นายอำพร ทองบัว รองนายก อบต.กุดผึ้ง นายอำพร ทองบัว  
3 นายดาวเรือง พรมศรี รองนายก อบต.กุดผึ้ง นายดาวเรือง พรมศรี  
4 นางประยัติ จันทฟอง เลขานายกฯ นายประยัติ จันทฟอง  
5 นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง รองปลัดฯ นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง  
6 นางสาวปภาดา ธาตุดี นายช่างโยธา นางสาวปภาดา ธาตุดี  
7 นายศิริพงษ์ กุลอ่อน นักวิเคราะห์ฯ นายศิริพงษ์ กุลอ่อน  
8 นายนพรัตน์ จำปาน้อย เจ้าพนักงานธุรการ นายนพรัตน์ จำปาน้อย  
9 นางสาวรัศมี ไชยะโภชน์ พนักงานจ้างเหมา นางสาวรัศมี ไชยะโภชน์  
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เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 

    เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบุญชู วงศ์อั ้ว ประธานสภา อบต.กุดผึ้ง จุดธูป         
00    เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
     

     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

นายบุญชู วงศ์อั้ว  วันนี้เป็นการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สืบเนื่องจากประชุม
ประธานสภาฯ   สภาฯ ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นการประชุมพิจารณา
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายบุญชู วงศ์อั้ว  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ  
 

นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา  เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธไศวรรย์ จันทร์ภูผา  
เลขานุการสภาฯ   ส.อบต ม.5 เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านทราบว่ารายงานการประชุมครั้งที่
    แล้วเป็นการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้
    ทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระเบียบฯ แล้วนะครับ หวังว่าทุกท่านคงได้ตรวจ
    สอบเนื้อหาและรายละเอียดในเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับหากสมาชิกผู้ใดประสงค์แก้ไข
    ก็เชิญเสนอได้เลยนะครับ  
      

นายบุญชู วงศ์อั้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสายชล แคนติ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันขอแก้ไข หน้าที่ 
ส.อบต.ฯ   8 จากครับเป็นค่ะ ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ก็ถูกต้องเรียบร้อยดีค่ะ ขอบคุณค่ะ      

นายบุญชู วงศ์อั้ว  ผมก็ฝากเลขานุการสภาฯ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสภาได้แก้ไขตามท่ีท่านสายชล ได้ขอ
ประธานสภาฯ   แก้ไขด้วยนะครับ มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะ
    ครับ 
      

     มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์  

นายบุญชู วงศ์อั้ว   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ผมขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแทนท่านประธาน      
เลขาสภา/เลขาคกก.แปรญัตติ กรรมการฯ ครับ  
      เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
    เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ขององค์การ 
    บริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง สมัย 
    สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
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    24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 และวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 
    16.30 น. นั้น 
      บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้รอรับคำเสนอแปรญัตติตามกำหนดเวลา
    ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอแปรญัตติจำนวน 5 ราย โดยคณะกรรมการแปร
    ญัตติได้เชิญผู้เสนอคำแปรญัตติและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง มา
    ชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาและได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จสิ้น
    แล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

      การพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประงบประมาณรายจ่าย ประจำปี               
.                                        พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้เป็นผู้ขอยื่นคำแปรด้วยตนเอง 5 ราย
    รวม 9 รายการ โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติดังนี้ 

                                                                                                      นายแถว เขื่อนไชย ได้ยื่นคำขอแปรญัตติ 3 รายการ    
                                 1. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าเช่าบ้าน 
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล (สำนักปลัด) ซึ่ง
    มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 138,000 บาท หน้า 10/51  
    ได้แปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็นเงินจำนวน 40,000 บาท  
      2. แผนงานบริหารทั่วไป เรื่อง โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ 
    ปฏิบัติงานบุคลากร อบต.กุดผึ้ง  จำนวน 200,0000 บาท หน้า 14/51  
    ได้แปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท     

    3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
    จำนวน 519,543 บาท หน้า 48/51  
     ได้ขอแปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็น เงินจำนวน 500,000 บาท 

มติคณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติเห็นว่า 
  - ค่าเช่าบ้านเป็นสวัสดิการของข้าราชการได้กำหนดไว้เพ่ือให้พนักงานซึ่ง
เดือดร้อนที่อยู่อาศัย ได้ใช้สิทธิเช่าเพ่ือพักอาศัยขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในท้องที่นั้น ๆ 
จึงถือว่ามีความจำเป็นและได้ตั้งงบประมาณไว้เท่าจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้  
จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม    

สำหรับรายการที่ 2 ได้ฟังคำชี้แจ้งจากฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่แล้วเห็นว่า
เป็นโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กุดผึ้ง 
รวมทั้งฝ่ายสภาฯ ด้วยซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้และจัดให้มีการไปทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกับการอบรมให้ความรู้เพ่ือจะได้เห็นแนวทาง
ในการปฏิบัติและ   ขั้นตอนการดำเนินจริง หากลดจำนวนที่ขอจ่ายจะไม่สามารถ
บริหารงานโครงการนี้ได้มีประสิทธิภาพ  
จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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  ส่วนรายการที่ 3 ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างของกองช่างนั้น เจ้าหน้าที่ได้
ชี้แจงว่า ตั้งไว้ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจริงและใน
ปีงบประมาณปี 2567 ยังมีความจำเป็นต้องจ้างต่อไปอีกเนื่องจากยังมีภารกิจ  
จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม  

  2.นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ได้ยื่นขอแปรญัตติ 2 รายการ 
  (1) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,250,000 
บาท เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นการ
เฉพาะ หน้า 11/51 ได้แปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย จำนวน 500,000 
บาท  

           (2) งานบริหารการคลัง ค่าไปรษณีย์ จำนวน 60,000 บาท หน้า 24/51 
ได้แปรญัตติ  ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย 30,000 บาท 

มติคณะกรรมการแปรญัตติ     มีมติเห็นว่า 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกของสำนักปลัด อบต.กุดผึ้ง ได้จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ช่วย
ปฏิบัติงานในสำนักงานจำนวน 12 คน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน
คิดเป็นเงิน 1,080,000 บาท เหลือจำนวน 170,000 บาท ใช้สำหรับจ้างทำของ
ต่าง ๆ เช่น จ้างดูดส้วม จ้างทำป้าย เป็นต้น จึงมีความจำเป็น จึงมีมติให้คงไว้ตาม
ร่างเดิม  
  สำหรับ ค่าไปรษณีย์ ของกองคลัง นั้น ผอ.กองคลังชี้แจงว่าการแจ้งประเมิน
ภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต. ทราบจะต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับค่าใช้จ่าย
ต่อ 1 ฉบับ เป็นเงินประมาณ 37 บาท ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดไว้ให้ดำเนินการ
เช่นนี้ จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม  
  3.นายคำพร โพธิ์จันทร์ ย่ืนคำขอแปรญัตติ จำนวน 1 รายการ 
  - แผนงานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ สำนักปลัด จำนวน 77,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หน้า 15/51  
ขอแปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย จำนวน 20,000 บาท   
   

   มติคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าในแต่ละปี 
อบต. ต้องจัดซื้อกระดาษจำนวนมาก สำหรับจัดทำแผนพัฒนา แผนอัตรากำลัง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการประชุม การเบิกจ่าย การจัดทำเอกสาร
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง แบบแปลนและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง จัดเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากตัดลดงบประมาณลงอีกจะทำให้
ไม่สามารถจัดหาวัสดุสำนักงาน ไว้สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ  
จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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4. นายคำเพียร สุพรมอินทร์ ย่ืนคำขอแปรญัตติ จำนวน 2 รายการ  
  (1) งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน
เงิน 499,200 บาท หน้า 20/51 ขอแปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย
จำนวน 400,000 บาท    
  (2) งานบริหารงานคลัง ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล จำนวน 72,000 
บาท หน้า 21/51 ขอแปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็นเงินจำนวน 
30,000 บาท  
  มติคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าพนักงานจ้าง 
สังกัด กองคลัง มี 3 อัตรา ได้แก่  
   1. นางสาวปาลิตา กุลโคตร  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ฯ 
   2. นางสาวยลดา เหตุเกษ  ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
   3. นางรัชฎาภรณ์ จันทร์ชา ผช.จพง.พัสดุ 
  รวม 3 คน ค่าจ้างคนละประมาณ 15,000 บาท/คน ปรากฏตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี และในปี 2567 ยังมีความจำเป็นต้องจ้างต่อ เนื่องจากยังมีภารกิจ
อยู่  จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม  
  สำหรับค่าเช่าบ้านกองคลัง เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่ามีผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กอง
คลัง 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท/เดือน รวม 1 ปี 2 คน เท่ากับ 72,000 บาท ไม่
สามารถตัดได้ เนื่องจากเป็นสวัสดิการ จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   5. นายสาโรช สาวิสัย ได้ยื่นคำขอแปรญัตติ จำนวน 1 รายการ  
  - งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 324,000 
บาท หน้า 22/51 ขอแปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายจำนวน 300,000 
บาท 
  มติคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า รายจ่าย
รายการนี้เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ให้ช่วยงานในสำนักงานของกองคลัง 
จำนวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน คิดเป็นค่าจ้างคนละ 108,000 บาท/คน 
ต่อปี 3 คน จึงเท่ากับ 324,000 บาท เท่ากับจำนวนเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้พอดี  
จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม     

นายบุญชู วงศ์อั้ว  ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติครับ มีการขอแปรญัตติ จำนวน 9 รายการ แต่ที่
ประธานสภาฯ   ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกรายการ และไม่มีการ
    สงวนคำแปรญัตติไว้ ดังนั้นในวันนี้ที่ประชุมสภาฯ ก็มีหัวข้อที่จะต้องพิจารณาเป็น
    การแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมท้ังหมด 

นายบุญชู วงศ์อั้ว  ผมขอถามมติเลยนะครับว่าสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบบ้างครับ     
ประธานสภาฯ    
     มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม เป็นเอกฉันท์ 
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นายบุญชู วงศ์อั้ว  วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  
ประธานสภาฯ   มีใครจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติเลยนะครับว่าใครเห็นควรให้ความ
     เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติให้ใช้บังคับต่อไปบ้างครับ  
      

     มติที่ประชุม เห็นชอบ  9  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ  –  ไม่มี 
       งดออกเสียง –  ไม่มี 
 

นายบุญชู วงศ์อั้ว  ต่อไปเป็นญัตติที่ ๓.๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวนเงิน 
ประธานสภาฯ   ๑,๘๐๘,๐๐๐ .- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านนายกฯ  
    ครับ 

นายวิชัย เมืองคุณ   เรียนประธานสภา สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ ครับ 
นายก อบต.ฯ    เรื่อง ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง 

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 

หลักการ 

    ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง เพ่ือขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 

เหตุผล 

     เพื่อให้มีเงินจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
    (ฝายน้ำล้น) ลำห้วยโมง บ้านนาไรเดียว หมู่ ๖ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด 
    หนองบัวลำภู เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน 

ระเบียบ/กฎหมาย 

    ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การับฝากเงิน
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงิน
สะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู ้ว่า
ราชการจังหวัด 
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(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อย
ละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น     
   ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
    ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำ
ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบ
อำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 

๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๑๐.๖/๑๐๑๙๐ ลงวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอหารือกรณีไม่สามรถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากได้ทัน
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ) 

๓) สัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ผู้ว่าจ้าง กับ ห.จ.ก. วังคูณคอนสตรัคชั่น 
ผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ) 

ข้อพิจารณา 

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา (๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๕) และเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ ้งผู ้ว่าจ้างไม่สามรถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ทำให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย โดยเหลือเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย (งวดที่๔) 
เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๘,๐๐๐ .- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน) ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดผึ ้งยังไม่ได้เบิกจ่ายให้กับผู ้ร ับจ้าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา
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งบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างต่อไป โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งไม่
สามรถโอนงบประมาณราบจ่ายประจำปีไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายอ่ืนเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
ได้ โดย อบต.มีเงินสะสม 7,336,066.89 บาท ซึ่งเงินสะสมเมื่อต้องกันไว้สำรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้อีกร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีแล้ว ทำให้มีเงินสะสมที่สามรถนำไปจ่ายได้เพียง ๔๐๖,๒๒๗.๓๙ . - บาท 
(สี่แสนหกพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจึง 
มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามรถนำไปใช้จ่ายได้เป็นเงิน
จำนวน๕,๖๒๕,๓๐๕.๕๔ .- บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทห้าสิบสี่
สตางค์) ซึ่งหากเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับ ห.จ.ก. วังคูณคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง เป็นเงิน
จำนวน ๑,๘๐๘,๐๐๐ .- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน) แล้ว ยังคงเหลือเงินทุน
สำรองเงินสะสม ๓,๘๑๗,๓๐๕.๕๔ .- บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้า
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  

จึงขอเสนอญัตตินี้เพื ่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมเป็นค่าจ้าง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ (ฝายน้ำล้น) ลำห้วยโมง 
บ้านนาไรเดียว หมู่ ๖ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงินจำนวน 
๑,๘๐๘,๐๐๐.- (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน) ให้กับผู้รับจ้างต่อไป 

ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายวิชัย เมืองคุณ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง 

นายบุญชู วงศ์อั้ว     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมหรือมี
ประธานสภาฯ   ข้อชี้แจ้งเพ่ิมเติมที่จะให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมอีกบ้างครับ  

 

นายแถว เขื่อนไชย    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
รองประธานสภาฯ   ประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝายบ้านกุดผึ้งครับ งบประมาณ
     โครงการนี้จังหวัดเขาอุดหนุนมาให้ก็จริง แต่เราไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จภายในปี 
     งบประมาณปีที่ผ่านมาได้เนื่องจากน้ำท่วม หลังจากน้ำลดผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการก่อสร้าง
     จนแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ก็ติดขัดปัญหา จึงยังไม่ไดเ้บิกจ่ายให้ผู้รับจ้างทั้งหมด ก็ 
     ยังคงเหลืองวดสุดท้ายนี้หล่ะครับ จังหวัดก็ได้แจ้งมาแล้วว่าให้ทำการเบิกจ่ายภายในวันที่ 
     30 กันยายน 2565 ขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านอ่านเอกสารให้เข้าใจก่อนที่จะหามติครับ
     ขอบคุณครับ  



~ ๙ ~ 
 

นายบุญชู วงศ์อั้ว   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ ก่อนที่ผมจะถามมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเชิญครับ  

นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
เลขาสภาฯ    ประชุมทุกท่านครับ เงินสะสมที่เบิกจ่ายให้ฝายบ้านกุดผึ้งนี้ เป็นเงินสะสม อบต.เราทั้งหมด
     หรือเป็นอุดหนุนของจังหวัดด้วยครับ ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ 

นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
รองปลัดฯ    ประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตชี้แจงแทนฝ่ายบริหารนะครับ เงินที่จะเบิกจ่ายในส่วนนี้
     เป็นเงินทุนสำรองรองเงินสะสมของ อบต.กุดผึ้ง เราทั้งหมด เพราะเงินอุดหนุนจังหวัดถูกดึง
     คืนไปหมดแล้ว และไม่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ อบต.เรามีข้อผูกพันกับผู้รับจ้าง ในเมื่อผู้
     รับจ้างทำงานให้เราเสร็จสิ้น ครบถ้วนหมดแล้ว อบต.กุดผึ้งเราก็ต้องทำการเบิกจ่ายให้กับ
     ผู้รับจ้างให้ครบตามจำนวน ส่วนจะถูกปรับหรือไม่อย่างไร ก็เป็นหน้าที่ของช่างคุมงานและ
     คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่จะต้องพิจารณาครับ 

นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
เลขาสภาฯ    ประชุมทุกท่าน ในการเบิกจ่ายเงินส่วนนี้ จะมีผลตามมาเกี่ยวกับงบลงทุน งานโครงสร้างใน
     เขต อบต.เราในปีถัดไปไหมครับ 
 

นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
รองปลัดฯ    ประชุมทุกท่าน เงินสำรองสะสม มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหากรณีความเดือดร้อนของประชาชน 
     เพ่ิมพูนรายได้ บริการประชาชนตามเงื่อนไข กรณีงานโครงสร้างเราจะตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
     ประจำปีอยู่แล้วครับ นอกจากว่ามีเหตุเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเราค่อยจะนำเงินทุนสำรอง
     สะสมมาใช้ครับ กรณีนี้ไม่มีผลกระทบกับงานโครงสร้างและงบลงทุนครับ 

นายบุญชู วงศ์อั้ว   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน
ประธานสภาฯ   สะสมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ อบต.กุด-
     ผึ้ง ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,808,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ 
     ผู้รับจ้างบ้างครับ 

     มติที่ประชุม อนุมัติ   9  เสียง 
        ไม่อนุมัติ   -  ไม่มี 
        งดออกเสียง  - ไม่มี 

นายอาทิตย์ กองดี     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่านผมนายอาทิตย์ กองดี สมาชิกสภาฯ ม.1 บ.ทรายทอง ช่วงบ่ายผมขอ 
     อนุญาตไปทำธุระ ครับ ขอบคุณครับ 



~ ๑๐ ~ 
 

นายบุญชู วงศ์อั้ว  ผมจะสั่งพักการประชุมเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับประทาน
ประธานสภาฯ   อาหารเที่ยง  ผมนัดประชุมต่อ ในเวลา 13.00 น.  

                                 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.  - 

นายบุญชู วงศ์อั้ว   ขณะนี้เวลา 13.00 น. แล้วถา้ครบองค์ประชุมแล้วผมขอประชุมต่อเลยนะครับ 
ประธานสภาฯ    

นายบุญชู วงศ์อั้ว   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีอะไรจะเสนอแนบหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพ่ิมเติมอีกไหม 
              ครับ เชิญครับ 

นายสุพจน์ พรมลา    เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนป่าหว้าน ได้โอนงบประมาณในส่วนนี้ไปหรือ
     หรือยังและอีกเรื่องคือเงินอุดหนุนผมอยากเอาให้กับชุมชนบ้านอื่น ๆ ด้วยครับ ขอบคุณ 
     ครับ  

นายวิชัย เมืองคุณ    เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าส่อง
นายก อบต.ฯ   สว่างเจ้าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า ได้ไปติดตามที่จังหวัดแล้ว น่าจะได้ดำเนินการไวๆ นี้ครับ ส่วน 
     ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนปีหน้าทางผู้บริหารจะทยอยดำเนินการเป็นหมู่บ้าน ๆ ไป ครับ   

นายคำเพียร สุพรมอินทร์   เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ   ประชุมขอเสนอแนะถ้าโครงการงบอุดหนุนฝากเส้นทางบ้านทรายทองไปภูวงศ์ เคยมี 
     โครงการมาแต่งบประมาณตกไปครับ   
นายศิริพงษ์ กุลอ่อน   เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วม
นักวิเคราะห์ฯ   ประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงครับ งบประสานแผน เวลาผมเอาเอกสารให้ขอให้ท่าน
     เขียนงบประสานแผนนี้มาให้ผมด้วย ถ้าท่านไม่เขียนมาผมไม่สามารถทำให้ได้ขอบคุณครับ 

นายแถว เขื่อนไชย    เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วม 
รองประธานสภาฯ   ประชุมทุกท่านความเดือนร้อนของประชาชน บ้านกุดผึ้ง จำนวน 10 หลังคาเรือน เมื่อก่อน
     เขาเคยใช้น้ำประปากับเทศบาลสุวรรณคูหา แต่ประชาชนจำนวน 10 ครัวเรือนนี้ต้องการ
     ใช้น้ำประปากับทาง อบต.กุดผึ้ง  ไม่ทราบว่ามีบ่อน้ำหรือไม่ และอีกเรื่องคือไฟฟ้าส่อง 
     สว่างภายในหมู่บ้าน อยากให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้คือ บ้านช่างบุญ ,โค้งบ้าน 
     อ . ศ ิ ว ร ั ก ษ ์  แ ล ะ บ ร ิ เ ว ณ ส ี ่ แ ย ก ไ ป บ ้ า น ห น อ ง ก ุ ง ใ ต ้  ข อ บ ค ุ ณ ค รั บ 
 

นายวิชัย เมืองคุณ   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่องประปาต้อง
นายก อบต.ฯ   เอาเข้าแผนฯไว้ปีหน้า ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างก็ขอให้ประชาชนทำหนังสือเข้ามาที่ สำนักงาน
     อบต.กุดผึ้ง ครับ  



~ ๑๑ ~ 
 

นายศิริพงษ์ กุลอ่อน   เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประ
นักวิเคราะห์ฯ   ประชุมทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าเส้นบ้าน อ.ศิวรักษ์ ถนนแก้ไขแล้วเหลือไฟฟ้า เคยเอาเข้าแผน 
     แล้ว 2 รอบ แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ก็มีทางออกคือ 
     เปลี่ยนจากไฟฟ้าส่องสว่าง มาเป็นใช้ไฟฟ้าโซล่าเชลล์แทนเพราะจะประหยัดงบประมาณลง
     เยอะ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ค่าใช้จ่าย ต้นละ 18,000 บาท ถ้าท่านตกลงว่าจะเอาเป็นโซล่า 
     เชลล์แทน เวลาทำแผนขอให้ท่านระบุมาว่าประสงค์เอาโซล่าเชลล์ ผมจะได้ดำเนินการให้  
     แต่ต้องดูอีกทีว่าบ้าน อ.ศิวรักษ์ ต้ังอยู่ในเขต อบต.หรือเทศบาล ต้องไปตรวจสอบอีกทีครับ  

นายบุญชู วงศ์อั้ว   ในปีที่ผ่านมา สมัยนายกฯ คนเก่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เราเคยได้รับโบนัส เพราะฉะนั้น
ประธานสภาฯ   ในปีนี้การจัดทำข้อบัญญัติก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งในส่วนนี้เอาไว้ด้วยครับ ทางสภาฯ พร้อม
     สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้เงินส่วนนี้ อย่างน้อยก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ 
     ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการทำงานครับ   

นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา  เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วม 
เลขาสภาฯ    ประชุมทุกท่าน ขอฝากเรื่องถนนเส้นนาไก่ ไป โนนป่าหว้าน ด้วยครับ และฝากเรื่องงบ 
     บุคลากรว่าเกิน 40 % หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ  และอีกเรื่องคือเรื่องแปรญัตติที่ผ่านมา
     บางทีใช้คำไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยเจ้าหน้าที่ด้วย แต่ด้วยที่บทบาทและหน้าที่ให้สภาฯ
     ต้องทำแบบนั้นและฝากให้เจ้าหน้าที่ดูเรื่องงบบุคลากรด้วยครับว่าเกิน 40 % หรือไม่ครับ
     ขอบคุณครับ         
       

นายบุญชู วงศ์อั้ว   ในระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด มีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอประธานสภาฯ   ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ครับ 

 

     ปิดประชุมเวลา  15.00 น.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

(ลงชื่อ)             ประธานกรรมการ 

 (นายคำเพียน สุพรมอินทร์) 

 

(ลงชื่อ)            กรรมการ     (ลงชื่อ)         ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายอาทิตย์ กองดี)                               (นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา) 

  

(ลงชื่อ)                กรรมการ     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นางสายชล แคนติ)                             (นายบุญชู วงศ์อ้ัว) 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


